



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ ๙๗ ปีสหกรณ์ในประเทศไทย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย พร้อมใจจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ครบรอบ ๙๗ ปีของการกำเนิดสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ ส่วนกลางจัดที่เมืองทองธานี เชิญตัวแทนสหกรณ์จากทั่วประเทศกว่า ๑,๐๐๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เนื่องจากในปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา มีฐานะยากจน ขาดแคลนเงินทุน และถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า ทางราชการจึงคิดหาวิธีเพื่อช่วยเหลือ โดยริเริ่มศึกษาถึงวิธีการสหกรณ์ เพื่อนำมาทดลองใช้แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร พระราชวรรังษีเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในฐานะทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ขณะนั้น ได้ทรงพิจารณาเลือกแบบโรพีไฟเชน ซึ่งเป็นสหกรณ์เพื่อการกู้ยืมเงินที่มีขนาดเล็ก สมาชิกจะได้มีความรับผิดชอบร่วมกัน ทำให้สะดวกแก่การควบคุม จึงได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้นเป็นแห่งแรกที่จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ชื่อว่า "สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๙ โดยมีพระราชวรรังษีเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก ขบวนการสหกรณ์จึงถือว่าพระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"

ในทุก ๆ ปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรรังษีเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และร่วมเฉลิมฉลองในวันสหกรณ์แห่งชาติ โดยขบวนการสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงพลังความสามัคคีของคนในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งในปีนี้นางเฉลิมฉลองวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบ ๙๗ ปีสหกรณ์ไทย มีหลากหลายกิจกรรม อาทิ ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาและออกร้านจำหน่ายสินค้า ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาอำเภอควนเนียง และวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีกิจกรรมการวางพานพุ่ม การเสวนาวิชาการ แข่งกีฬามหาสนุก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. หาดใหญ่ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีการบริจาคโลหิต วางพานพุ่มสักการะพระราชวรรังษีกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และงานสังสรรค์วันสหกรณ์ “เครือข่ายเข้มแข็ง สหกรณ์เข้มแข็ง” จังหวัดจันทบุรี โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ และจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีมีการจัดงานสหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ ๕๖ ครั้งที่ ๑๔ เริ่มตั้งแต่การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริจาคโลหิต ขบวนแห่แว้วเทียมเกวียน กีฬาชายหาด ประภวธิดาสหกรณ์ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และที่จังหวัดนครราชสีมา มีการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ การแข่งขันประกวดวาดภาพและเรียงความเรื่อง “สหกรณ์ของฉัน” แสดงนิทรรศการวิชาการ มอบโล่รางวัลคนดีศรีสหกรณ์ และการแข่งขันตอบปัญหาสหกรณ์ของนักเรียน

“ สำหรับในส่วนกลาง ช่วงเช้าของวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จะมีการวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระโอรสของพระราชวรรังษีเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี และกิจกรรมที่สำคัญในปีนี้นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขยายกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติให้กว้างขึ้น จึงจัดให้มีการสัมมนาวิชาการโดยเชิญตัวแทนสหกรณ์จากทั่วประเทศประมาณ ๑,๐๐๐ คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องโดมอนด์ แกรนด์บอลรูม เมืองทองธานี โดยได้เชิญรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน เพื่อนำเสนอถึงแนวทางในการขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ และการ

เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่อุทสาหกรรมรอบ ๑๐๐ ปีของการสหกรณ์ไทยในปี ๓ ปีข้างหน้า มีการมอบโล่ให้กับสหกรณ์ดีเด่นและการแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนให้คนในขบวนการสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้น เพื่อแสดงพลังแห่งความสามัคคีของชาวสหกรณ์ ทั่วประเทศในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นี้” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว